

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (2,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Một lần, Bernard tới Matxcova du lịch. Trên đường phố, ông nhìn thấy một cô bé da trắng, hơi mập, đôi mắt to long lanh, trên tóc có cài một cái nơ màu hồng, trông cô bé rất dễ thương. Ông vui vẻ dừng lại chơi đùa cùng cô bé, chớp mắt đã mấy tiếng đồng hồ.

Trước khi tạm biệt, ông nói với cô bé: "Về nói với mẹ cháu là hôm nay cháu đã chơi cùng với đại văn hào Bernard nhé!". Nói xong, ông nghĩ cô bé kia sẽ rất vui mừng vì đã được chơi cùng với một nhà văn nổi tiếng thế giới. Nào ngờ, cô bé kia chỉ lễ phép hỏi: "Ông là nhà văn Bernard à?".

Bernard gật đầu nói: "Sao, trông ta không giống à?".

Cô bé thẳng thắn nói: "Nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ giống, nhưng nghe câu ông vừa nói thì có vẻ không giống lắm. Chẳng nhẽ những người nổi tiếng thường nói rằng mình rất giỏi giang hay sao?".

Bernard hoàn toàn không ngờ rằng cô bé sẽ hỏi những điều này. Ông nghĩ người không biết trả lời ra sao. Cô bé người Nga lại nói: "Xin ngài hãy trở về và nói với mẹ ngài rằng, hôm nay ngài đã chơi cùng với một cô bé xinh đẹp người Matxcova!".

Bernard vô cùng xấu hổ. Ông nhận ra rằng hành động vừa xong của mình thật không khiêm tốn chút nào.

(Trích 1001 chuyện kể về các danh nhân, Ngọc Khánh, NXB Mỹ thuật, 2010, tr. 77-78)

a) Tìm lời dẫn trong câu sau: *Trước khi tạm biệt, ông nói với cô bé: "Về nói với mẹ cháu là hôm nay cháu đã chơi cùng với đại văn hào Bernard nhé!"*. Cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp?

b) Vì sao cô bé cho rằng người đàn ông đó có vẻ không giống nhà văn Bernard?

c) Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Câu 2 (3,0 điểm)

Viết một đoạn văn (khoảng 10 - 15 dòng) trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Không có kính, ừ thì có bụi,

Bụi phun tóc trắng như người già

Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc

Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.

(Phạm Tiến Duật, *Bài thơ về tiểu đội xe không kính*, Ngữ văn 9, Tập m

NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 13

Câu 3 (5,0 điểm)

Viết bài văn kể lại một chuyện đi mà em cảm thấy có ý nghĩa nhất đối với mình.